

HĐND XÃ CỘNG HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
BAN PHÁP CHẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..../BC-BPC

Cộng Hòa, ngày 20 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Kết quả Thẩm tra báo cáo của UBND xã Cộng Hòa,  
báo cáo công an xã Cộng Hòa trình tại kỳ họp thứ bảy  
(kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của Hội đồng nhân dân xã Cộng Hòa  
(Lĩnh vực pháp chế)**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố. Ban Pháp chế đã tổ chức thẩm tra đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân và công an xã trình tại kỳ họp thứ VII, Hội đồng nhân dân xã. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban pháp chế HĐND theo luật định và sự phân công điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân xã tham gia thẩm tra báo cáo của UBND xã, nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật của nhân dân thông qua dư luận và qua ý kiến phản ánh của nhân dân tại các buổi tiếp xúc cử tri. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ của công an xã: Nắm bắt tình hình tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách pháp luật, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân...đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

Báo cáo thẩm tra của Ban đảm bảo tính khách quan, thể hiện rõ quan điểm, những vấn đề nhất trí, chưa nhất trí, chưa rõ yêu cầu các bộ phận giải trình nhằm giúp đại biểu HĐND xã có thêm căn cứ để thảo luận, quyết định tại kỳ họp. Đồng thời chỉ đạo các thành viên Ban chủ động tiếp cận tài liệu, nghiên cứu nội dung trình tại kỳ họp để chuẩn bị ý kiến phát biểu tại kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Pháp chế đã bám sát chương trình công tác, chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã tham mưu giúp HĐND, Thường trực HĐND xã thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công tác của Ban được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, chất lượng ngày càng được nâng cao. 6 tháng đầu năm Ban đã tổ chức 01 cuộc giám sát UBND xã trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã Cộng

Hòa. Qua giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã, UBND xã thực hiện tốt quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, nội dung kiến nghị của công dân trên địa bàn chủ yếu kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường (*xã không có đơn tố cáo*).

Qua thực hiện chức trách của Ban, đã kiến nghị những nội dung thiết thực giúp cho HĐND ban hành Nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế của địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát. Ngoài nội dung giám sát, thẩm tra... các thành viên Ban Pháp chế tham gia tốt với trách nhiệm là Đại biểu HĐND, sâu sát với cơ sở, với cử tri, hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn khác (tham gia đầy đủ các buổi tập huấn bồi dưỡng đại biểu HĐND xã do thành phố tổ chức).

## **II. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO CỦA UBND XÃ.**

### ***1. Về Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền.***

#### ***1.1. Kết quả đạt được.***

Qua thẩm tra, Ban pháp chế cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo số 115/BC-UBND ngày 08/7/2022 của UBND xã về tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo đã phản ánh cơ bản, toàn diện đầy đủ các thông tin, số liệu, tình hình, kết quả công tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã.

Trên cơ sở trao đổi, thảo luận, Ban pháp chế thống nhất nhận định: Trong 6 tháng đầu năm 2022, cán bộ, công chức cơ bản thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập, các nội dung về quản lý bản kê khai; Thực hiện đảm bảo các quy định về mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung, thực hiện việc chi trả lương qua tài khoản đối với tất cả cán bộ, công chức, không chuyên trách cấp xã, thôn hương phụ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Duy trì tốt công tác thường trực tiếp công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết TTHC đúng pháp luật, thời gian, trình tự các bước: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả theo quy định. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL để kịp thời phát hiện và xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, sai thẩm quyền, nội dung không chính xác.

Việc tiếp công dân giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân. Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã xây dựng lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân, tổ chức niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân xã, cử cán bộ, công chức tiếp công dân thường xuyên và theo dõi công tác giải quyết đơn thư, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc khiếu nại, tố cáo theo quy định. 6 tháng đầu năm 2022 công tác tiếp công dân giải quyết đơn

thư, kiến nghị phản ánh của công dân được quan tâm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Hàng tuần Chủ tịch UBND xã trực tiếp tiếp công dân vào ngày thứ 5 hàng tuần theo quy định và dự các buổi tiếp công dân trực tuyến với thành phố vào các ngày mùng 1 và 15 hàng tháng. Số buổi tiếp công dân định kỳ thứ 5 hàng tuần, số lượt tiếp công dân 26 lượt, tiếp nhận 05 đơn kiến nghị. Kết quả đã giải quyết xong 02 đơn thư cho công dân, không có đơn thư tồn đọng kéo dài theo đúng thẩm quyền, đảm bảo theo luật định.

Công tác xây dựng chính quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của xã đạt được những kết quả tích cực. Tăng số lượng dịch vụ cung cấp và tăng tỷ lệ người sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Chuẩn hóa tăng số thủ tục hành chính thực hiện đủ 04 bước “*Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả*”.

### **1.2. Kiến nghị của Ban pháp chế**

Qua thẩm tra và hoạt động giám sát, khảo sát còn thấy một số vấn đề cần được quan tâm và đề nghị UBND xã tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới. Thực hiện nghiêm túc “*Kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ*” đảm bảo giờ giấc làm việc, giao dịch hành chính dân sự của công dân.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn đến mọi tầng lớp nhân dân: Luật Đất đai, Pháp luật về các loại thuế, phí.

Thực hiện nghiêm túc công tác công khai quy hoạch về kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn.

Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh công tác kiểm tra đôn đốc, giải quyết dứt điểm đơn thư, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nhất là trong lĩnh vực đất đai.

Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách theo hướng hiệu quả, bố trí hợp lý cho chi đầu tư phát triển.

Tăng cường giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng.

## **III. BÁO CÁO CỦA CÔNG AN XÃ.**

### **1. Về công tác đảm an ninh trật tự.**

#### **1.1. Kết quả đạt được.**

Qua thẩm tra Ban pháp chế cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo số 37/BC-CAX ngày 10/7/2022 của công an xã Cộng Hòa về tình hình ANTT 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo phản ánh đầy đủ các nội dung thông tin, số liệu, tình hình kết

quả đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Lực lượng công an xã luôn chủ động nắm tình hình liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, tình hình nội bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra, phân công lực lượng trực trước trong và sau các ngày lễ tết. Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Công tác kiểm soát quản lý người nước ngoài đến địa bàn và Việt kiều về thăm thân được duy trì thường xuyên và chặt chẽ.

Trên cơ sở thảo luận, Ban pháp chế thống nhất nhận định: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định, công tác phòng ngừa tội phạm được thực hiện. Trong kỳ đã tổ chức tuần tra đêm 05 buổi/tuần nhằm phát hiện các đối tượng, sự việc nghi vấn đảm bảo ANTT trên địa bàn. Lập hồ sơ xử phạt 01 vụ đánh bạc, 01 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ cố ý gây thương tích. Bắt giữ xử lý hình sự 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Những kết quả trên góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn xã cũng như phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

### ***1.2. Kiến nghị của Ban pháp chế.***

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm trong báo cáo của công an xã Cộng Hòa. Đồng thời đề nghị một số giải pháp như sau:

- Tiếp tục quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa các vi phạm, tội phạm trong đó chú trọng các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vi phạm và tội phạm trong thanh thiếu niên.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đồng thời xây dựng địa bàn an toàn đảm bảo phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Tiếp tục có các giải pháp trong tuyên truyền, răn đe nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.

Trên đây là kết quả Thẩm tra báo cáo của UBND xã Cộng Hòa (lĩnh vực pháp chế) và báo cáo công an xã, trình tại kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân xã, Ban pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân xã.

***Nơi nhận:***

- HĐND xã (B/c);
- Thành viên BPC;
- Lưu BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Hà Thị Hương**